



Nguồn vốn tín dụng ưu đãi giúp gia đình chị Phạm Thị Hằng (thôn Đình Phùng, xã Minh Tân) phát triển mô hình trồng đào với diện tích 5 sào.

## Hiệu quả nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương ở Đông Hưng

Thời gian qua, nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương được Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Đông Hưng sử dụng đạt hiệu quả cao, từ đó tăng cơ hội cho người nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận nguồn vốn vay để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Thành lập tháng 3/2023, đến nay cơ sở may gia công túi siêu thị của anh Nguyễn Khắc Dũng (thôn Hưng Tiến, xã Hồng Bạch) luôn tạo việc làm thường xuyên cho 13 lao động với thu nhập trung bình từ 4,5 - 5 triệu đồng/người/tháng. Anh Dũng chia sẻ: Do cơ sở mới thành lập nên cần rất nhiều vốn để đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất. Đúng thời điểm đó, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Đông Hưng đã tạo điều kiện cho gia đình tôi được vay 100 triệu đồng từ chương trình cho vay giải quyết việc làm với lãi suất hợp lý, thủ tục vay lại đơn giản nên gia đình tôi rất phần khởi. Mặc dù nguồn vốn được vay không nhiều nhưng đã giúp gia đình tôi có thể chủ động hơn trong phát triển sản xuất.

Còn với gia đình chị Phạm Thị Hằng (thôn Đình Phùng, xã Minh Tân), nguồn vốn vay 50 triệu đồng từ chương trình cho vay giải quyết việc làm của Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Đông Hưng đã giúp gia đình mở rộng quy mô trồng hoa, cây cảnh, từ đó nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. Từ diện tích ban đầu 1 sào, sau hơn 10 năm, gia đình

chị Hằng đã mở rộng quy mô lên 7 sào, trong đó có 2 sào trồng cây phát lộc và 5 sào trồng các loại đào. Chị Hằng tâm sự: Với thủ tục đơn giản, nhanh chóng nên gia đình tôi rất mong muốn được xem xét cho vay nhiều hơn nữa bởi quy mô sản xuất của gia đình rất lớn nên cần rất nhiều vốn để đầu tư vào cây giống.

Không chỉ gia đình anh Dũng, chị Hằng, từ nguồn vốn ủy thác ngân sách địa phương đã giúp nhiều hộ nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn huyện Đông Hưng đầu tư xây dựng mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, góp phần giúp người dân thoát nghèo bền vững và làm giàu trên mảnh đất quê hương. Đến nay, nguồn vốn ủy thác đầu tư từ ngân sách huyện đã chuyển sang Ngân hàng CSXH hơn 4,3 tỷ đồng; trong đó, từ đầu năm đến nay, ngân sách huyện đã chuyển 500 triệu đồng, đạt 50% kế hoạch giao. Từ nguồn vốn ủy thác đó, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Đông Hưng đã thực hiện cho vay 4 chương trình: hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và giải quyết việc làm với tổng doanh số cho vay giai đoạn từ năm 2016 đến ngày 27/6/2023 đạt hơn 7,4 tỷ đồng, tổng dư nợ cho vay đến ngày 27/6/2023 đạt 4,31 tỷ đồng. Ông Nguyễn Xuân Đán, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện Đông Hưng cho biết: Từ khi thành lập đến nay, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH

huyện luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện. Hàng năm, huyện đã bố trí một phần vốn từ ngân sách ủy thác cho Ngân hàng CSXH huyện để thực hiện cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách, từ đó góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo, các chính sách an sinh xã hội được bảo đảm. Đến hết năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Đông Hưng chỉ còn 2,16%, tỷ lệ hộ cận nghèo chiếm 2,33%.

Bà Vũ Thị Vân, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Đông Hưng cho biết: Sự tăng trưởng nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương trong thời gian qua đã thể hiện sự quan tâm rất lớn của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự chỉ đạo sát sao của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện, sự phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả của các ban, ngành, đơn vị liên quan trong việc tập trung, huy động nguồn vốn để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Nguồn vốn được triển khai kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng đã phát huy được hiệu quả trong việc triển khai các chương trình, mục tiêu của huyện Đông Hưng về giảm nghèo nhanh và bền vững, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và bảo đảm an sinh xã hội.

MINH HƯƠNG

Thực hiện chỉ đạo của BCD 389/ĐP tỉnh, 6 tháng đầu năm, Sở Y tế tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tới các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thuốc ngành quản lý. Ông Hà Trung Kiên, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết: Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, chúng tôi xây dựng kế hoạch, triển khai công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm, chất lượng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm, đấu tranh chống thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc trên địa bàn toàn tỉnh.

Vụ mất an toàn, vệ sinh thực phẩm tại Công ty TNHH May Hualida Thái Bình của qua khiến 46 người bị ngộ độc, trong đó 17 người phải nhập viện điều trị khiến dư luận đặc biệt quan tâm. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế) đã vào cuộc điều tra và xác định nguyên nhân gây ngộ độc là nghi do vi sinh vật ô nhiễm vào thức ăn trong quá trình chế biến. Những người có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm đều sử dụng suất ăn do Công ty TNHH Dịch vụ và ăn uống Sao Hôm cung cấp vào bữa ăn ca trưa ngày 25/5/2023. Tuy nhiên, cơ quan chức năng không xác định được thực phẩm nào gây ngộ độc do Công ty TNHH Dịch vụ và ăn uống Sao Hôm đã hủy mẫu lưu sau khi lưu 24 giờ.

Ông Trần Đăng Chuẩn, Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cho biết: Chúng tôi đã xử phạt Công ty TNHH Dịch vụ và ăn uống Sao Hôm 8 triệu đồng về hành vi không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định của pháp luật về lưu mẫu thức ăn, đồng thời xử phạt Công ty TNHH May Hualida Thái Bình 6 triệu đồng về hành vi không thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi phát hiện sự cố về an toàn thực phẩm. Không riêng vụ việc này, từ đầu năm đến nay, Chi cục kết hợp với đoàn kiểm tra liên ngành đã kiểm tra, xử lý 18 vụ vi phạm quy định pháp luật về hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm, phạt tiền nộp ngân sách nhà nước 132.520.000 đồng.

Thời gian qua, Sở Y tế chỉ đạo lực lượng thanh tra của đơn vị tích cực triển khai các biện pháp chống buôn lậu, gian lận

## Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả lĩnh vực y tế

*Từ đầu năm đến nay, các đơn vị nghiệp vụ của Sở Y tế đã phát hiện và xử lý hàng chục vụ vi phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh dược phẩm, hành nghề khám chữa bệnh, sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Sự vào cuộc kịp thời của lực lượng chức năng đã góp phần đấu tranh có hiệu quả với nạn buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.*

thương mại và hàng giả trong lĩnh vực y tế; Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra chuyên ngành cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo phân cấp quản lý, lấy mẫu thực phẩm, thực phẩm chức năng lưu hành trên thị trường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Qua kiểm tra 430 cơ sở, các đơn vị nghiệp vụ của Sở đã phát hiện và xử lý 37 cơ sở vi phạm, phạt tiền nộp ngân sách nhà nước hơn 240 triệu đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm không nộp hồ sơ để nghị đánh giá định kỳ việc duy trì thực hành thuốc tốt cơ sở bán lẻ thuốc theo quy định; không niêm yết giá tại nơi bán hàng của cơ sở kinh doanh dược; lập sổ khám chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định; sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ; sử dụng phụ

gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm cấm hoặc ngoài danh mục được phép sử dụng. Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Trung Kiên, nguyên nhân xảy ra nhiều vụ vi phạm thời gian qua chủ yếu do nhận thức, hiểu biết pháp luật của một bộ phận chức năng lưu hành trên thị trường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Qua kiểm tra 430 cơ sở, các đơn vị nghiệp vụ của Sở đã phát hiện và xử lý 37 cơ sở vi phạm, phạt tiền nộp ngân sách nhà nước hơn 240 triệu đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm không nộp hồ sơ để nghị đánh giá định kỳ việc duy trì thực hành thuốc tốt cơ sở bán lẻ thuốc theo quy định; không niêm yết giá tại nơi bán hàng của cơ sở kinh doanh dược; lập sổ khám chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định; sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ; sử dụng phụ

tăng, Sở Y tế đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đấu tranh. Trong đó, Sở tập trung tăng cường phổ biến các quy định của pháp luật, tư vấn, hướng dẫn để cộng đồng nâng cao kỹ năng phát hiện hàng thật, hàng giả, hàng lậu; tiếp tục công khai và duy trì đường dây nóng tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm. Đặc biệt, Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền, trang thiết bị y tế, hóa chất... Toàn ngành quyết tâm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người tiêu dùng và góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

KHÁC ĐUẬN



Thanh tra Sở Y tế kiểm tra hoạt động kinh doanh dược phẩm trên địa bàn thành phố Thái Bình.

## Hiện đất, giải phóng mặt bằng - cách làm riêng của Đông Tiến

Là xã đông dân, xa trung tâm huyện, kinh tế dựa chủ yếu vào nông nghiệp, song vì lợi ích chung, người dân xã Đông Tiến (Quỳnh Phụ) đã tự nguyện hiến hàng chục nghìn mét vuông đất ở, đất nông nghiệp cùng tài sản trên đất để nâng cấp, cải tạo tuyến đường giao thông tỉnh, nhờ đó góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) tạo thuận lợi cho việc triển khai dự án.

Dự án tuyến đường tỉnh ĐT.455 đi qua xã Đông Tiến có chiều dài 4,1km được triển khai xây dựng từ tháng 9/2022. Để thực hiện dự án cần GPMB trên 2.200m<sup>2</sup> đất thổ cư và trên 22.000m<sup>2</sup> đất nông nghiệp. Đây là diện tích đất rất lớn nên khi mới triển khai GPMB, địa phương gặp rất nhiều khó khăn. Đồng chí Đặng Thanh Long, Chủ tịch UBND xã cho biết: Tuyến đường ĐT.455 chạy qua nhiều địa phương. Với địa bàn xã diện tích đất nông nghiệp trong phạm vi làm đường lớn 2,2ha nên việc thu hồi đất của các gia đình, nhất là những hộ trực tiếp sản xuất và có nguồn thu từ đất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn. Chưa kể, xã Đông Tiến giáp với 2 xã Thụy Thanh và Thụy Duyên (Thái Thụy) cũng có tuyến đường ĐT.455 đi qua với cùng một chủ đầu tư và đơn vị thi công song người dân 2 xã lại được hỗ trợ bồi thường còn xã Đông Tiến lại vận động nhân

dân hiến đất không nhận tiền hỗ trợ nên có sự so bì, phần nào gây khó khăn trong công tác GPMB.

Trước những khó khăn trên, để nhân dân hiểu và đồng thuận, địa phương tổ chức nhiều cuộc họp tuyên truyền về nội dung của Thông báo kết luận số 220 của Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Phụ về vận động nhân dân tự nguyện góp quyền sử dụng đất không đòi lại để nâng cấp, cải tạo đường giao thông, đồng thời thành lập 7 tổ công tác không kể ngày đêm đến từng hộ gia đình để tuyên truyền, vận động. Đặc biệt, địa

phương phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc tự nguyện hiến đất. Mua đầm thắm Lâu, người dân nhận thấy việc hiến đất nâng cấp, mở đường giao thông sẽ thay đổi diện mạo quê hương, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển nên đã tự nguyện hiến đất ở, đất nông nghiệp, phá dỡ tường bao, cổng dậu để triển khai dự án. Nhiều hộ gia đình mà dù dự án không đi qua song đã tình nguyện hiến hàng trăm, hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp để UBND xã chuyển giao cho các hộ có diện tích đất hiến. Anh Đào Anh Đăng,

thôn Quan Đình Nam, xã Đông Tiến tâm sự: Gia đình tôi cũng như nhiều gia đình trong thôn, trung xã dù không thuộc diện thu hồi đất nông nghiệp để làm đường giao thông nhưng để san sẻ với các gia đình khác có dự án đi qua, chúng tôi tự nguyện hiến phần đất của mình cho UBND xã để chuyển giao cho các gia đình khác với tâm niệm "mình vì mọi người, mọi người vì mình". Riêng gia đình tôi đã hiến 1.719m<sup>2</sup> đất nông nghiệp để làm đường. Tuyến đường khi hoàn thành không chỉ thay đổi diện mạo quê hương, nâng cao giá trị đất của địa phương mà



Người dân xã Đông Tiến đồng thuận, tự nguyện hiến đất và tài sản trên đất để mở rộng đường giao thông.

các thể hệ sau này cũng được hưởng lợi.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở cùng sự đồng thuận, ủng hộ cao của nhân dân, sau một thời gian tuyên truyền, vận động, toàn bộ 195 hộ dân có dự án đi qua đều đồng thuận, tự nguyện hiến 2.270m<sup>2</sup> đất ở và 138 hộ dân hiến 22.000m<sup>2</sup> đất nông nghiệp để triển khai dự án. Đồng chí Đặng Thanh Long, Chủ tịch UBND xã cho biết thêm: Để có được sự đồng thuận, ủng hộ cao của nhân dân, bên cạnh những cách làm hay, sáng tạo của địa phương, lãnh đạo huyện cũng thường xuyên chỉ đạo, nắm bắt tình hình cũng như quan tâm đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, bị bệnh nặng nhưng sẵn sàng hiến đất đã được lãnh đạo huyện cùng các đoàn thể tới thăm hỏi, động viên, huy động kinh phí để hỗ trợ điều trị bệnh; địa phương được huyện bố trí nguồn kinh phí để sửa chữa, nâng cấp một số công trình... Đặc biệt, để ghi nhận sự vào cuộc của nhân dân trong việc hiến đất, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Quỳnh Phụ chỉ đạo địa phương tổ chức hội nghị biểu dương, khen thưởng các gia đình có nhiều đóng góp trong việc hiến đất. Đây là sự động viên kịp thời để người dân tin tưởng, tích cực tham gia.

Đến nay, tuyến đường ĐT.455 đang trong giai đoạn hoàn thiện các hạng mục, dự kiến đến cuối năm 2024 sẽ hoàn thành. Khi tuyến đường hoàn thành không chỉ người dân phần khởi vì có con đường khang trang, hệ thống giao thông đồng bộ mà còn góp phần thúc đẩy thương mại, dịch vụ của xã phát triển.

NGUYỄN CƯỜNG

### Xây mới, sửa chữa 19 mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo

Thời gian qua, phong trào thi đua "Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau" được các cấp hội phụ nữ trong tỉnh tích cực triển khai.

6 tháng đầu năm 2023, các cấp hội đã vận động, xã hội hóa tặng quà cho phụ nữ, trẻ em nghèo, hoàn cảnh khó khăn tổng giá trị gần 3 tỷ đồng; hỗ trợ hơn 918 triệu đồng để xây mới, sửa chữa 17 mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo. Các cấp hội tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình "Mẹ đỡ đầu", đến nay đã có 621 trẻ em mồ côi được đỡ đầu với tổng số tiền đã trao hơn 1,74 tỷ đồng. Từ các hoạt động xã hội, từ thiện này đã giúp nhiều phụ nữ, trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

KHUÂN PHƯƠNG

### Hơn 5.100 người làm thủ tục hưởng trợ cấp BHXH một lần

6 tháng đầu năm 2023, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã giải quyết cho hơn 5.100 người hưởng trợ cấp BHXH một lần, tăng 1.150 người so với cùng kỳ năm 2022.

Nguyên nhân của tình trạng rút BHXH một lần có xu hướng tăng là do người lao động chưa hết tính ưu việt của chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước cũng như quyền lợi của bản thân khi được hưởng chế độ hưu trí lúc tuổi già. Sau đại dịch Covid-19, tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp gặp khó khăn, nhiều doanh nghiệp ngừng hoạt động hoặc thu hẹp quy mô sản xuất. Tình trạng lao động thiếu việc làm, không có việc làm dẫn đến khó khăn về tài chính trước mắt nên cần tiền để chi tiêu...

BHXH tỉnh đang đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức về chính sách BHXH, BHYT, BHTN; phân tích để người lao động hiểu rõ những thiệt thòi khi nhận BHXH một lần, trong đó nhấn mạnh nếu rút BHXH một lần sẽ mất đi cơ hội được hưởng lương hưu khi hết tuổi lao động cũng như được cấp thẻ BHYT miễn phí từ khi hưởng lương hưu, không được hưởng chế độ tử tuất. Cùng với đó, tổ chức tư vấn, hướng dẫn để người lao động bảo lưu thời gian tham gia BHXH để khi có điều kiện đi làm trở lại tiếp tục tham gia BHXH tại đơn vị hoặc có thể tham gia BHXH tự nguyện để tích lũy thời gian, khi đủ điều kiện theo quy định sẽ được hưởng chế độ hưu trí.

DUY TÙNG